

# Agribank: Hành trình 37 năm khẳng định vị thế, vinh danh thương hiệu quốc gia

08:39 26/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Hơn ba thập kỷ không ngừng đổi mới và phát triển, Agribank đã trở thành trụ cột quan trọng của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.**

Từ sứ mệnh tiên phong vì “Tam nông” đến những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Agribank đã ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng danh giá, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong hành trình phát triển bền vững.

## **Những dấu ấn không thể quên**

Thành lập vào ngày 26/3/1988 trong bối cảnh đất nước đổi mới, Agribank mang trên mình trọng trách lớn lao hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Ngay từ những ngày đầu, Agribank đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong khi đưa tín dụng đến với những người nông dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.



*Agribank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023.*

Ghi nhận những đóng góp ấy, Agribank liên tiếp được trao tặng những danh hiệu cao quý: Huân chương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động Hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Nhì... ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cung cấp vốn vay ưu đãi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn. Không dừng lại ở đó, năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Agribank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, một phần thưởng cao quý ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp tích cực của Agribank cho thành quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những thành tựu đó là động lực để Agribank từng bước vươn xa, khẳng định uy tín và giá trị của một thương hiệu tài chính lớn mạnh.

### **Thương hiệu “cát cánh”**

Bước vào thập niên 2010, Agribank không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và chinh phục những đỉnh cao mới. Năm 2018, ngân hàng được vinh danh thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc đổi mới, cải tiến hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững. Danh hiệu này tiếp tục được duy trì liên tục qua các năm 2020, 2022, 2024 khẳng định

sự ổn định, bền vững và tầm vóc thương hiệu. Song song đó, Agribank góp mặt với giải thưởng thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam, liên tục góp mặt trong nhóm 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), phản ánh quy mô và sức mạnh tài chính ngày càng lớn. Đến nay, Agribank đã có 7 năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam tại bảng xếp hạng này.





Ngoài ra, Agribank tiếp tục đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia và các giải thưởng quốc tế như: Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” từ ngân hàng JPMorgan, Mỹ; giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc”; Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ 2023” của tổ chức thẻ Quốc tế JCB đã khẳng định vị thế hàng đầu của Agribank trên thị trường tài chính quốc tế. Những thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của Agribank tại thị trường trong nước mà còn mở ra cánh cửa hội nhập, giúp ngân hàng từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính quốc tế.

### **Vươn tầm khu vực, bứt phá với chuyển đổi số**

Trong giai đoạn đầu phát triển, Agribank gắn liền với hình ảnh người bạn đồng hành của nhà nông, thì đến nay, ngân hàng đã thực sự bứt phá, trở thành một định chế tài chính hiện đại với hệ sinh thái số toàn diện. Giai đoạn 2020 - 2024, Agribank tiên phong trong chuyển đổi số với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Agribank E-Mobile Banking, thẻ chip chuẩn EMV (Agribank Success, Agribank VISA, Agribank Master), Agribank Pay và hiện nay là Agribank Plus...đưa trải nghiệm khách hàng lên một tầm cao mới.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2024 đánh dấu một chặng đường rực rỡ với 19 giải thưởng danh giá, đưa Agribank lên đỉnh cao vinh quang: Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024, khẳng định giá trị thương hiệu vượt thời gian; nhóm 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), nhóm 10 ngân hàng thương mại uy tín, nhóm 10 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam, tiếp tục củng cố vị thế tiên phong; nhóm 10 thương hiệu ngân hàng Việt Nam trong 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu, nhóm 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, minh chứng cho bước tiến ra khu vực và thế giới; xếp hạng BB+ với triển vọng ổn định từ Fitch Ratings, khẳng định sức mạnh tài chính vững chắc.



Đặc biệt, Agribank tiếp tục được vinh danh trong lĩnh vực chuyển đổi số với Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho trực thanh toán Agribank Payment Hub và Agribank Plus, cùng Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 cho Nền tảng Agribank Open API. Những giải thưởng này cho thấy Agribank không chỉ đi đầu trong lĩnh vực tài chính truyền thống mà còn là ngân hàng tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ số.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Agribank còn khẳng định trách nhiệm xã hội khi được vinh danh với các danh hiệu “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”, “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Điều này càng củng cố sứ mệnh nhân văn mà ngân hàng theo đuổi suốt 37 năm qua.

### **Viết tiếp hành trình vinh quang**

Nhìn lại chặng đường đã qua, Agribank không chỉ là ngân hàng của những con số, mà còn là ngân hàng của những giá trị bền vững. Mỗi danh hiệu, mỗi giải thưởng là một cột mốc tự hào, phản ánh không chỉ sự tăng trưởng về quy mô mà còn là sự công nhận đối với những đóng góp quan trọng của ngân hàng đối với nền kinh tế - xã hội. Từ những khoản tín dụng nhỏ bé đưa đến tận tay người nông dân đến những giải thưởng tầm cỡ khu vực và quốc tế, Agribank đã chứng minh rằng, một thương hiệu lớn không chỉ được xây dựng bằng tài chính, mà còn bằng niềm tin, trách nhiệm và sự

đổi mới không ngừng.



Bước sang những năm tiếp theo, Agribank tiếp tục hành trình vươn xa, hướng đến những tầm cao mới. Với nền tảng vững chắc, chiến lược phát triển bền vững và tinh thần tiên phong, Agribank không chỉ là niềm tự hào của hệ thống tài chính Việt Nam mà còn là một thương hiệu ngân hàng xứng tầm khu vực. 37 năm một hành trình của ý chí, khát vọng và những thành tựu đáng tự hào. Chặng đường phía trước, với truyền thống được vun đắp qua các thế hệ cùng sức mạnh nội lực và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng của toàn hệ thống, Agribank chắc chắn còn vươn tới nhiều cột mốc thành tựu hơn nữa...

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/agribank-hanh-trinh-37-nam-khang-dinh-vi-the-vinh-danh-thuong-hieu-quoac-gia>